



รายงานการประชุม

นายก/ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (๗๗๑) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายฐานุพงศ์ เจริญสุริภิมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ประธาน

๑) ในนามของจังหวัดต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนเรื่องงานในทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานนโยบายรัฐบาลที่หลายท่านทราบดีในเรื่องของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องทำงานแบบบูรณาการตามมติ ครม. คือต้องช่วยกันทุกภาคส่วนเพราะว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนั้นไม่สามารถทำได้ ต้องพึ่งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ท่านนายกและท่านปลัดอยู่ ผมก็ได้รับรายงานจากท่านนายอำเภอทุกอำเภอว่าท่านก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ถ้าไม่มีท่านนายกและท่านปลัดและทีมงานของท่านช่วยงานก็จะขับเคลื่อนไม่ได้เพราะตำบลละห้าล้านถึงแม้จะส่งงบประมาณลงไปใบรอกัญญา ลงไปในพื้นที่ให้ทางฝ่ายนายอำเภอกำกับดูแลก็มีในส่วนหมู่บ้านมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่งานต่างๆ บางครั้งจะเป็นเรื่องการก่อสร้างการจัดซื้อจัดจ้างก็เยอะ ซึ่งทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือทางอำเภอเองนั้นไม่มีช่างก็ต้องขอความช่วยเหลือทางฝ่ายท้องถิ่นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกท่านปลัดทุกคนเพราะว่าต้องพึ่งท่านเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะฝ่ายช่างควบคุมงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพราะว่าทางอำเภอก็ต้องใช้คนเยอะในการที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง บางเรื่องก็เป็นผู้ประสานงานตัวแทนภาคประชาชนด้วย ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ส่วนใหญ่ก็อนุมัติไปแล้วซึ่งจังหวัดเราก็ประมาณ ๑,๖๐๐ กว่าโครงการ สี่ร้อยกว่าล้าน ก็อนุมัติไปแล้วอยู่ในช่วงที่ดำเนินการซึ่งหลายท่านก็ทราบดีว่าแนวนโยบายรัฐบาลให้ดำเนินการตามโครงการที่เสนอมาและอนุมัติไปแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๕๙ นี้ ซึ่งตอนนี้จังหวัดเราก็ได้มีการอนุมัติไปเยอะแล้วอยู่ในช่วงดำเนินการ ก็อยากจะฝากบอกทุกท่านว่าคงจะต้องเร่งรัดในการดำเนินงาน ถ้าดูตัวเลขเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการเบิกจ่ายเงินเราอยู่หลังๆ ๗๐ กว่า ประมาณ ๑ % ยังไม่ถึงด้วยซ้ำ แต่ข่าวดี ณ วันนี้ พูดถึงระบบ PO ที่เราได้ประชุมร่วมกันมาทางส่วนราชการ นายอำเภอ ฝ่ายผู้นำท้องถิ่น ท่านปลัดทุกท่าน ถ้ามาดูตามหลักผู้ขาย PO ดูแล้วข้อมูลที่เปรียบเทียบเราอยู่ลำดับที่ ๑๒ ของประเทศ ๓๘ % เท่าที่ทราบ เช่น อ.เมือง โครงการเยอะก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายก็กำลังเร่งรัดท่านนายอำเภอเมืองบอกว่าการดำเนินการก็เร็วขอฝากทุกท่าน ฝากได้กำชับทางช่าง ที่น่าเป็นห่วงคนแรกคือช่างผู้คุมงาน เพราะว่าจะมีสองด้าน ด้านหนึ่งจะเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน อีกด้านหนึ่งจะโดนสุม วันก่อนก็ได้มีการประชุมทางฝ่าย สตง., ป.ป.ช. ก็เอาโครงการของทุกจังหวัดแล้วก็เอาไปสุ่มตรวจ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสตรวจสอบได้และหลายโครงการที่มีปัญหาคือเราต้องเป๊ะตรงที่แบบแปลนการก่อสร้างก็ฝากให้ท่านช่วยดูว่าถ้า

หากมีปัญหาเรื่องแบบ เรื่องที่จะแก้ไขต้องตามระเบียบ และหากอนุมัติแบบมาแล้ว เวลาทำการตรวจรับฝากท่านนายกและปลัด เวลาตรวจการจ้างก็ต้องตรวจตามนั้น ต้องตรวจให้ตรงตามสเปคหากมีปัญหาอะไรหรือมีข้อสงสัยก็ให้สอบถามท่านนายอำเภอท้องที่ หากท่านนายอำเภอไม่ได้ก็ให้โทรมาทางท้องถื่นจังหวัดและโครงการนี้ก็คลังจังหวัด ซึ่งเราก็เคยได้ไปประชุมทุกอำเภอไปแล้วให้เบอร์โทรครบ หากท่านมีปัญหาอะไรปรึกษาได้ทุกเรื่อง อย่างมองข้ามความปลอดภัยมีอะไรก็ปรึกษาได้เลย ตรงนี้เราก็มีความเป็นห่วงเพราะว่าจะมีการตรวจสอบ ก็คิดว่าโครงการต่างๆนี้น่าจะเร่งรัดและน่าจะเข้าเป้า ถึงแม้ช่วงนี้ที่สัปดาห์ที่แล้วการเบิกจ่ายเราอยู่ช่วงหลังๆ ท้ายๆของประเทศ แต่ผมเชื่อว่าช่วงนี้กำลังเร่งอยู่ก็น่าจะได้ขยับขึ้นมา ตรงนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยเร่งรัดติดตามและส่งกำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งจากท่านนายอำเภอที่ว่า เป็นกรรมการตรวจการจ้างเป็นช่วงควบคุมงานดำเนินการตรงนี้ก็ขอฝากไปด้วย และหลังจากตรงนี้เท่าที่ทราบก็ฝากท่านนายก ท่านปลัดให้ลองไปคิดโครงการเพิ่มอีก แต่จะมาในรูปโครงการแบบไหนอย่างไรนั้นยังไม่ทราบ ท่านก็อาจจะต้องเตรียมการเผื่อไว้ว่าโครงการนี้เสร็จในตำบลของท่าน คิดว่ามีโครงการอะไรเร่งด่วนก็อาจจะใส่คอมฯปรับให้เป็นปัจจุบัน ถ้ามีคำสั่งขึ้นมาในรอบ เมษายนนี้ท่านก็จะได้เสนอโครงการได้ทันทีขอให้ท่านเตรียมการไว้ก่อน

๒) สถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและจังหวัดเป็นห่วง ก็ขอฝากท่านนายกและปลัดเรื่องสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ในส่วนของท่านก็จะมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งถ้าท่านทำได้ ก็อาจจะต้องมีการประชุมร่วมกัน ฝ่ายท้องที่ ฝ่ายท้องถื่น ภาคประชาชนว่าจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง โดยเฉพาะการปรับข้อมูลซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งไปแล้วผ่านนายอำเภอทุกอำเภอ คือสถานการณ์ข้อมูลพื้นฐานในชุมชนของท่านว่ามีแหล่งน้ำที่ไหน แบบไหน อย่างไร ให้เผื่อไว้เลย บ่อบาดาลน้ำ ยังใช้ได้หรือไม่ และที่สำคัญในส่วนของแนวป้องกันทางตนเองท่านผู้ว่ามอบหมายในเรื่องของแนวป้องกันภัยแล้งบ่ป้องกันมีสิบล้านบาททั่วประเทศ ผมก็ได้ประชุมและท่านนายอำเภอก็คงจะได้ประสานกันนั้น ผู้ใหญ่บ้าน และท่านนายก ก็เสนอโครงการเรื่องเกี่ยวกับเต่าล้านบ่อ เต่าล้านบ่อประมาณหกพันกว่าบาทต่อ ๑ บ่อ ซึ่งได้ประชุมไปแล้วก็กลั่นกรองไปหลายรอบ สรุปแล้วก็ได้อนุมัติไปแล้ว น่าจะทุกอำเภอแต่ไม่เท่ากันตรงนี้ก็ได้อนุมัติวงเงินไปแล้วก็ฝากท่านช่วยดู ตรงนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอันหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการเรื่องเจาะบ่อบาดาล ซึ่งตรงนี้ในส่วนจังหวัดก็ของบประมาณมาได้บางส่วน เพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คงจะขอทางท่านนายกคอยดูตามความเหมาะสมว่าถ้าท่านพอมีพื้นที่ใดที่สาธารณที่พอมีประโยชน์แล้วก็สามารถเจาะบ่อได้ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสองแสนห้าต่อ ๑ บ่อ แต่ถ้าทำได้อันนี้ก็จะเป็นแนวอีกแนวหนึ่งที่ท่านนายกอยู่ใกล้ชิดประชาชนก็น่าจะมีการวางแผนตรงนี้ เช่น งบในส่วนกลางความเดือดร้อนของประชาชนงบกลางของท่าน ก็ฝากท่านดูตามความเหมาะสมและที่สำคัญก็ได้เรียนไว้แล้วว่าแหล่งน้ำตรงนี้ก็ฝากท่านดูและประเมินสถานการณ์เพราะพื้นที่ใครพื้นที่มันตรงนี้ก็ชัดเจนขึ้น เพราะท่านคุมเคในเขตพื้นที่ตำบลและตำบลก็จะรวมเป็นอำเภอ เพราะฉะนั้นภาพมันก็จะออกมาหมดเลยว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนี้ น้ำเหลือเท่าไรอย่างไร แล้วก็ไปเช็คดูว่าถ้าหากน้ำในพื้นที่ท่านหมดท่านจะไปเอาแหล่งน้ำที่ไหนไปช่วยชาวบ้าน ก็เน้นเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคมาอันดับหนึ่งในเรื่องของ

ด้านการเกษตรเพราะว่าต้องเอาปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องอุปกบริโภคเป็นหลัก ท่านก็ต้องวางแผนถ้าพื้นที่ท่านไม่มีน้ำในบ่อท่านก็ไปนึกถึงตำบลข้างเคียง ถ้าระดับอำเภอก็ไปนึกถึงอำเภอข้างเคียงและย้อนกลับไปดูเรื่องเครื่องสูบน้ำ เรื่องรถบรรทุกน้ำ น้ำไม่มีก็ต้องใช้รถวางแผนการแจกจ่ายน้ำและไปโยงเรื่องการเบิกจ่ายน้ำมัน ท่านก็เรื่องระเบียบอะไรให้เรียบร้อย อันไหนที่พอจะช่วยให้ก็ต้องวางแผนแบบเชื่อมโยงต่อเนื่อง ผมคิดว่าหลังจากกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอันนี้แก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น เพราะตำบลละห้าล้าน ส่วนหนึ่งก็ไปจ้างแรงงานเพราะทำให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ ๗๐-๘๐ % เพื่อกระตุ้นให้มีรายได้ แต่รายได้ตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งเท่านั้น ค่าแรงประมาณ ๓๐๐ บาท/วัน ก็จะได้ในส่วนหนึ่งก็น่าจะพอรอดไปได้ภายในมีนาคมนี้ อย่างน้อยก็ได้เงินค่าจ้างตรงนี้มาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า แต่หลังจากโครงการนี้หมดไปถ้าภัยแล้งมาจริงในเขตพื้นที่ของเราซึ่งโดนทั่วประเทศแน่นอนเราก็จะได้วางแผนอย่างดี อย่างน้อยๆก็ให้กระทบน้อยที่สุด วางแผนไว้ล่วงหน้าอันนี้ก็ฝากให้ท่านช่วยประชุมหารือร่วมกันในระดับพื้นที่ของท่าน ก็ถ้ามีอะไรจะให้ช่วยสนับสนุนก็ประสานงานมาได้ เพราะตรงนี้เป็นภัยธรรมชาติเราไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะการเตรียมการป้องกัน

๓) เรื่องการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน ตอนนี้ก็ไตรมาสที่ ๒ แผนนโยบายพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่ง เรื่องการอบรมเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของประเทศก็พยายามเน้น ถ้าองค์การของส่วนราชการใดหรือ อปท. ทั่วประเทศ ก็เช่นเดียวกันที่ท่านตั้งไว้ เรื่องอบรมบุคลากร อบรมศึกษาดูงาน ถ้าท่านทำก็พยายามเร่งรัดหน่อย เพราะตอนนี้กำลังวุ่นกับตำบลละห้าล้านถ้าหากเขาแล้วก็ให้ท่านวางแผนได้เลย เพราะนโยบายคืออย่างน้อยต้องเบิกจ่ายประมาณ ๕๐ % ตอนนี้ภาพรวมในไตรมาสคือภายในเดือนมีนาคม เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีงบประมาณที่ตั้งไว้หรือคิดว่าจะตั้งถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยดูตรงนี้น้อย เพราะว่าการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรนี้ก็สำคัญและตรงนี้ก็ถ้าท่านทำก็ช่วยวางแผนและดำเนินการอย่างน้อยภายในสิ้นเดือนมีนาคมจังหวัดเราก็เห็นภาพรวมก็จะมียกงบประมาณขึ้นมาส่วนหนึ่งตามนโยบายรัฐบาลที่อยากจะเน้นกระตุ้นที่ผ่านๆมา เรื่องการอบรมเรื่องอะไรต่างๆ มักจะไปเอาปลายปีงบประมาณ ก็ขอฝากท่านมากท่านปลัดช่วยดำเนินการให้ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ ชี้แจงข้อราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอให้ อปท. ดำเนินการดังนี้

๑. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดกรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้ว ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสวัสดิการอื่นจากรัฐและการไม่ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ

๒. จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุให้ทันภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เพื่อมิให้ผู้สูงอายุได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน

๓. ส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ และเงินที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งคืนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิมรณ - เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเดิมๆ ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้เกี่ยวข้องถ้าเราใส่ใจติดตามอย่างเคร่งครัดปัญหาไม่เกิด เพราะตรงนี้ท่านผู้นำท้องถิ่นหรือท่านปลัดก็ทราบดีว่าฝ่ายปกครองท้องถิ่นที่มีการประชุมประจำเดือนเดือนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าทำงานแบบบูรณาการร่วมกันท่านก็มอบหมายไปเลย เวลาประชุมในหมู่บ้านก็มีการประชาคมทุกเรื่องอย่างเช่นทุจริตหรือไม่โดยเจตนาหรือไม่เจตนาที่แล้วก็แล้วแต่ ตอนนี้อย่างท้องถิ่นก็แจ้งชัดเจนว่า สตง. ตรวจเจอ แต่ประเด็นนี้ได้เกิดมาเยอะจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ตรงนี้ขอเรียนว่าท่านอาจจะย้ายทาง ส.อบต. ของท่านก็ได้ เวลาประชุมในหมู่บ้านก็พยายามพูดในที่ประชุมว่ากรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต ต้องแจ้งภายใน ๒๔ ชม. งานทะเบียนก็มีส่วนหนึ่ง แต่นี่คือการประชาคมเวลามีการประชุมทุกเดือนถ้ามีผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านก็แจ้งด้วยเลยก็รู้ทันทีที่ช่วยได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ย้ายภูมิลำเนา ย้ายตามกฎหมายทะเบียนบ้านก็ภายใน ๑๕ วัน ก็แจ้งบ้างไม่แจ้งบ้าง ก็รู้ว่าย้ายพอสมควร แต่ว่าฝ่ายทะเบียนจะชัดเจน ถ้ามีการแจ้งย้ายเพราะในหลักเกณฑ์ตรงนี้เอาแจ้งย้ายทางทะเบียนบ้านเป็นหลักถ้าตัวคนไปทะเบียนไม่ไปก็ถือว่าได้สิทธิ์อยู่ เอาชื่อเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากท่านนายกและท่านปลัดอาจจะประสานให้นายอำเภอว่าดูในเรื่องผู้สูงอายุว่าถ้าเสียชีวิตก็ต้องมีการแจ้ง แจ้งย้ายก็เหมือนกัน คือหากมีกรณีแบบนี้ก็ให้แจ้งทางฝ่ายท้องถิ่นทราบด้วย ถ้าทำแบบนี้ก็จะไม่พลาดเพราะว่าจะไปโยงเรื่องที่สำคัญคือสิทธิ์เจตนาให้ทุจริตเข้าไว้

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ ให้ท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อนำปัญหาความต้องการของประชาชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้การดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลเมืองอรัญญิก ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนจากส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลดังกล่าว สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ขอให้สนับสนุนการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา นำแผนงาน/โครงการ ที่เป็นความต้องการของประชาชน แต่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/ข้อบัญญัติท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

๒. ให้อำเภอแจ้งท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ สำรวจข้อมูลฯ ให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประสานขอความร่วมมือและสนับสนุนจากส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วย

๓. ให้ท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน และเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ให้ท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจข้อมูลให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทราบ หลังการสำรวจข้อมูลเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ จังหวัดได้แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ กำหนดให้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา ๕๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๙ วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ “ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการสนับสนุนให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนทั้งระดับหมู่บ้าน ชุมชน เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ “ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด” ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นนโยบายที่สำคัญและขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงานที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชนมีการจัดทำทบทวนการปรับปรุงแผนชุมชนเป็นแนวทางพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนและท้องถิ่น โดยให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการให้เกิดกระบวนการดังกล่าว

๒. จังหวัดได้กำหนดพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เป้าหมายหลักที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๖๒ แห่ง กระจายในทุกอำเภอเพื่อดำเนินงานอย่างเข้มข้นและเป็นพื้นที่ ๖๒ แห่ง ดำเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ แนวทางการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๒.๑ ให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่กำหนดให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และรายงานครั้งสุดท้ายภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒.๒ ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกอำเภอเป็นแกนหลัก ประสานการดำเนินงานกับ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ทุกระดับเพื่อบูรณาการการทำงานกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และติดตามผลการดำเนินงานทุกระยะ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดและบรรลุเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยและ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นคำรับรองการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องมีการขับเคลื่อนร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานผลอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา ที่กำหนด จึงขอให้ผู้บริหารเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการดำเนินการรายงานผล ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานจังหวัดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ เสริมสร้างชีวิตใหม่ให้คนไทยมีความสุข

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รับทราบการดำเนินโครงการมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ “เสริมสร้างชีวิตใหม่ให้คนไทยมีความสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รู้ รัก สามัคคี” ที่มุ่งเน้นในเรื่อง การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ จะต้องมีความรอบรู้ทุกมิติ การปฏิบัติงานต้องทำด้วยใจมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และต้องรวมพลังหรือบูรณาการเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และเกิดความยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ผ่าน “โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข” มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหายยะมูลฝอย และประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เพื่อให้การดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุขดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จังหวัดจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่จังหวัดได้แจ้งให้ทราบ เช่น

๑) มาตรการระยะสั้น การจัดให้มีการกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ถนนสาธารณะในเขตชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมทาง ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ห้องส้วมสาธารณะ ตลอดจนรั้วกำแพงที่มีข้อความไม่เหมาะสม

๒) มาตรการต่อเนื่อง รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน รักษาความสะอาดที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง จัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๓) มาตรการติดตามผล ให้รายงานผลให้จังหวัดทราบทุกระยะ ๓ เดือน ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งนี้จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานขึ้น โดยมี รอง ผวจ.พล. (นายฐานุพงศ์ เจริญสุริกรมย์) เป็นประธาน และท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจะได้มีการออกแผนตรวจติดตามต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ และ มาตรา ๑๖ (๔) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด ซึ่ง ต้องมีแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสาระสำคัญ กอปรกับ มาตรา ๒๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ มี หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่นแห่ง พื้นที่นั้น เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการ จังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย อนึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดส่งสำเนาคำสั่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการ และสนับสนุนอัตรากำลัง การกิจ งบประมาณ และการณรงค์ต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ แล้วรายงานผลการดำเนินการ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ (แบบ ปก.สทจ.๑)

ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ (แบบ ปก.สทจ.๒)

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ดำริให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีเครื่องมือเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งภาคประชาชนร่วมกันดำเนินการและบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ในการประชุมเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) เป็นประธาน ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่

๑) แม่น้ำสายหลักหรือสายรองที่มีขนาดใหญ่ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

๒) ห้วย หนอง คลอง บึง ลำประโดง หรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดำเนินการ

๓) แหล่งน้ำในเขตชลประทาน ให้กรมชลประทานรับผิดชอบดำเนินการ โดยมีหน่วยงานทหารในพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาฝักตบขวาและวัชพืชในแหล่งน้ำดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำจัดฝักตบขวาในพื้นที่ แล้วบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อดำเนินการกำจัดฝักตบขวาให้แล้วเสร็จตามแผนโดยเร็ว แล้วรายงานแผน/ผลการดำเนินงานตามแบบรายงานพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมให้จังหวัด ภายในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เริ่มรายงานครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สำหรับผลการดำเนินงานของ อปท. ประจําารอบรายงานวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีดังนี้

๑. เทศบาลเมืองอรัญญิก ดำเนินการกำจัดฝักตบขวาที่คลองโคกช้าง หมู่ที่ ๓ และบ้านชาวแพ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒๐๐ ตัน

๒. เทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการที่คลองกระเปา (หลังวัดธรรมจักร) จำนวน ๒๐ ตัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ - เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ อปท. ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๙๙ โครงการ เป็นเงิน ๔๘๒,๐๗๘,๑๐๐.-บาท (สี่ร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อปท. ดำเนินการแล้วดังนี้

๑. ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑

๒. ระหว่างเรียกทำสัญญา จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐

๓. ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕

๔. ระหว่างจัดทำเอกสารประกาศ ครั้งที่ ๒,๓ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓

๕. ระหว่างกำหนดราคากลาง จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒

๖. ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่/แบบแปลน จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖

๗. ขอคืนงบประมาณ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ อื่น ๆ
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

๑) เรื่องการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คนไทยมานาน ซึ่งปัญหาในปัจจุบันนี้มีเยอะมากทางรัฐบาลก็เลยมองว่าการที่พี่น้องประชาชนจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้หรือว่าจะมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาต่างๆ ให้ลดลง น้อยลงหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย ทางออกที่ดีที่สุดก็คือ นำปรัชญาของในหลวงของเราคือ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้เท่านั้น ทางรัฐบาลก็เลยกำหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มาดำเนินการในระยะ ๔ ปี คือตั้งแต่ ปี ๕๗ - ๖๐ ตอนนี้อยู่ในช่วง ๒ ปีสุดท้าย ปีแรกก็มีการให้หน่วยงานต่างๆช่วยขับเคลื่อน แต่ว่าการขับเคลื่อนก็ยังไม่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นปีนี้และก็เป็นปีหน้าซึ่งเป็น ๒ ปี สุดท้ายของแผนทางรัฐบาลก็เลยเน้นย้ำมาว่าต้องเป็นรูปธรรมในวันที่ ๑๑ ที่ผ่านมาจากทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีการถ่ายทอดนโยบายนี้ผ่านคอนเฟอเรนซ์ทางทีวีของ NBT ร่วมกันทั่วประเทศ ก็คือให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของปรัชญานี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ นี้ก็คือยุทธศาสตร์การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ในส่วนกลางหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ก็คือ ก.ป.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เป็นหน่วยงานหลักโดยจะมีเลขาธิการ ก.ป.ร. เป็นประธานขับเคลื่อนส่วนคณะกรรมการหรือคณะกรรมการต่างๆ นี้ก็จะมาจากทุกหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจที่จะพัฒนาหรือช่วยเหลือแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในระดับฐานราก โดยวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ก็คือต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ทราบปัญหาของตนเองว่าปัญหาของตัวเองจริงนั้นคืออะไรบ้างสาเหตุเกิดจากอะไรและความต้องการจริงๆ ในการแก้ไขปัญหาคืออะไร เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ หลักการคือจะใช้พื้นที่เป็นหลักและใช้หลักการบูรณาการของทุกหน่วยงานร่วมกัน ในจังหวัดพิษณุโลกมีหมู่บ้านเป้าหมายที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งหมด ๓๕๔ หมู่บ้าน โดยพื้นที่เป้าหมายนี้ทาง ก.ป.ร. จะเป็นผู้กำหนดว่ามีหมู่บ้านใดบ้างตรงนี้ได้ส่งรายชื่อผ่านทางท่านท้องถิ่นจังหวัดมาแล้ว ก็จะขอความร่วมมือทางท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัด และ อปท. ร่วมกันสร้างความเข้าใจแก่คนในองค์กรและประชาชนในพื้นที่ของท่านในเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขอความร่วมมือท่านเป็นเจ้าของร่วมกับพัฒนาชุมชนที่จะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายก่อน จัดเก็บข้อมูล ๔ ประเภท ให้เสร็จภายในมีนาคมนี้ ซึ่งทางพัฒนาชุมชนจะประสานหมู่บ้านให้ไปจัดเวทีและเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนขอให้เจ้าหน้าที่ อปท. ช่วยบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมที่มีด้วยและขอความร่วมมือร่วมจัดเวทีปรับแผนชุมชนในห้วงเดือนเมษายนนี้ด้วยและเมื่อทางหมู่บ้านมีการปรับแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชนใหม่แล้วขอความกรุณาให้ช่วยดูว่าโครงการต่างๆ ที่แก้ไขปัญหายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้าหากไม่ตรงกันขอให้ปรับให้เป็นปัจจุบันด้วย และขอให้ทางท้องถิ่นจังหวัดและ อปท. ว่าจะมีโครงการที่เกินขีดความสามารถของชาวบ้าน ท่านสามารถเขียนโครงการส่งมาที่จังหวัดได้ซึ่งอาจจะผ่านมาจากท้องถิ่นจังหวัดก็ได้ หรือผ่านมาจากพัฒนาชุมชนก็ได้ ซึ่งเราจะรวบรวมโครงการนี้มอบคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งต่อไป เพื่อเสนอไปที่ส่วนกลางซึ่งขณะนี้ทราบว่าส่วนกลางได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้หกพันล้านบาท ซึ่งจะเน้นเรื่องแหล่งน้ำกับเรื่องของรายได้

๒) โครงการชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจสร้างวิถีไทยสามัคคี ทางรัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานต่างๆให้เป็นรูปธรรม และที่ส่งเสริมให้ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนปี ๒๕๕๙ ทางกระทรวงมหาดไทยเองได้ดำเนินโครงการ ๑๖ โครงการ แต่มี ๓ กรม คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน ได้ทำ MOU กันในโครงการชุมชนเกื้อกูลฯ เป้าหมายคืออยากให้ประชาชนมีจิตอาสาคือช่วยเหลือตนเองจนเป็นชุมชนเข้มแข็งจึงกำหนดภารกิจร่วมกันใน ๓ กรมนี้จึงกำหนด MOU ร่วมกัน จึงขอความร่วมมือท่านช่วยกันสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมชุมชนเกื้อกูลซึ่งได้มีการกำหนดกิจกรรมว่ามีทั้งหมด ๖ เรื่อง เป็นโครงการพัฒนาที่เราทำทุกอย่าง ก็ช่วยส่งเสริมให้เขามีกิจกรรมเหล่านี้และ อปท. จะต้องมีย่างน้อย ๒ กิจกรรม เดียวทางท้องถิ่น จังหวัดจะมีหนังสือแจ้งไปอีกที

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ๑) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พัฒนาสังคมฯ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เราได้มาทั้งหมด ๒๐ หลัง ในรอบแรก หลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได้มีการคัดเลือกทั้ง ๙ อำเภอ อำเภอละ ๒ หลัง อำเภอแรกคือ อ.พรหมพิราม (ต.ทับยายเชียง, ต.มะตอง), อ.วัดโบสถ์ (ต.วัดโบสถ์, .ท่างาม), อ.บางระกำ (ต.หนองกุลา, ต.นิคมพัฒนา, ต.คุยม่วง), อ.บางกระทุ่ม (ต.บ้านไร่, ต.ท่าตาล), อ.นครไทย (ต.นครชุม ตำบลนี้มีให้ ๒ หลัง), อ.ชาติตระการ (ต.บ้านดง, ต.ทับสะแก), อ.เนินมะปราง (ต.เนินมะปราง, ต.ชมพู), อ.วังทอง (ต.แก่งโสภา, ต.หนองพระ), อ.เมือง (ต.บ้านกร่าง, ต.ท่าทอง) ก็ขอให้เร่งส่งเอกสารขณะนี้มีแค่ บ้านดง ตำบลเดียวที่ส่งเอกสารมาเพื่อจะได้รับเบิกเงินส่วนตำบลอื่นที่ยังไม่ได้เดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มลงไปให้ท่านสำรวจความต้องการและจัดอันดับเวทีประชาคม ก็คาดว่าปีนี้หน้าจะครบทุกตำบลและปีต่อไปจะทยอยปรับปรุง ถ้าในท้องถิ่นของท่านมีผู้สูงอายุมีสภาพตามหลักเกณฑ์ก็ให้ส่งรายชื่อมาส่งให้พัฒนาสังคม

๒) เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้อนุกรรมการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรา คือแผนปฏิบัติการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ๓ ปี ปี ๕๙ - ๖๑ จำนวน ๔๔๑,๗๘๖ ครัวเรือน เป็นเงินถึงแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบกล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นายปณณรัตน์ เดชอัครา)

ผู้จดยางานการประชุม

ลงชื่อ

(นายมานัส สังข์เมือง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม